

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

### SE – ไม่ต้องรีบก็ได้ ถ้ายังอยู่ในเทรน

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

#### ที่มา ในวลีจั่วหัว...

เมื่อวานก็เขียนไว้ในบทวิเคราะห์ด้านปัจจัยทางเทคนิคแล้วนะ ว่าถ้าจะเอ่ยกันถึงแนวโน้มในทางวิชาการ ในทางตัวเลข หรือทางด้านปัจจัยพื้นฐานแล้วนั้น อาจจะกล่าวในทำนองเดียวกันกับปัจจัยทางเทคนิคไม่ได้... ถ้าจะบอกว่าพื้นฐานในระยะกลางไม่แย่ ไม่น่าจะมีอะไรที่จะทำให้ตลาดดูแย่ แล้วจะโยงไปถึงปัจจัยทางเทคนิคว่า ตลาดจะไม่ลงลึกๆ มันไม่ได้นะครับ... ถ้าจะบอกกันว่าในทางพื้นฐานของประเทศไทย ไม่น่าจะถอยหลังลงมาต่ำๆ อีกแล้ว... คำว่า “ไม่น่า” ก็ต้องใช้แค่ในพื้นฐานเท่านั้นนะครับ เพราะนั่นจะหมายถึงว่า ตัวเลขต่างๆ นาๆ ของทางพื้นฐาน จะไม่มีอะไรที่จะแย่ไปกว่าที่เราได้ผ่านมาแล้วอีกเลยนะ... ส่วนในทางเทคนิค ด้วยเงื่อนไขในโครงสร้าง และค่าสัญญาณต่างๆ นาๆ ต้องว่ากันไปตามเงื่อนไขนะครับ ซึ่งถ้าโอกาสเกิดขึ้น หรือเงื่อนไขยังคงเป็นไปได้ ยังไม่เสีย เราก็ต้องใช้คำว่า “มี” โอกาส อยู่ นั่นแหละครับ จนกว่าจะผ่านเงื่อนไข ของการไม่มีการลงต่ำๆ ไปเสียก่อนนั่นแหละ ถึงจะบอกได้ว่าจะไม่มีการลงมาต่ำๆ อีก... ดังนั้น แยกให้ถูกระยะครับ อย่าเอาเรื่องปัจจัยพื้นฐานมาว่า แล้วไปใช้กราฟบอกหรือใช้กราฟช่วยดูว่าจะไม่ลงต่ำๆ หรือจะลงได้แค่นั้นแค่นี้ ถ้ายังมีโอกาส หรือเงื่อนไขยังอยู่ ก็ห้ามพูดเลยนะ แม้ว่าแนวโน้มในทางเทคนิคของ ตลาด หรือ SET Index จะอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น หรืออยู่บน Up Trend Line อยู่ก็ตาม แต่ถ้าข้างบน ยังไม่ผ่านเงื่อนไข โอกาสลง 0.1% ถ้ายังมี ก็ยังคงกล่าวไม่ได้นะครับ... แต่การแกว่งตัวมันอาจจะทำให้เราลั้งเล หรือไม่แน่ใจ หรือมันนานไปหน่อยจนอึดอัด... แต่เขาไม่รีบก็ได้นะ ถ้ายังอยู่ในเทรน

#### ดูตามเกม...

อันนี้ก็เหมือนกัน จะเห็นว่ามีการกระชากขึ้น กระากลง เหมือนจะไม่ไปไหน แต่ถ้าดูดีๆ เขาก็ยังอยู่ใน เทรนขาขึ้น ถ้าไม่หลุด เทรนลงมา ก็ยังดูดี แต่ก็ยังไม่ผ่านแนวต้านนะ อะไรก็ไม่แน่นอน

แนวรับ : ... 1.64-1.60 หรือ เน้นไม่ต่ำกว่า 1.50 ไว้ก่อน

เป้าหมาย : ... 1.73-1.74 ถ้าผ่านตรงนี้ไปได้ ก็มอง 2.0 ต่อ

Price Chart...(SE)



#### ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SE... ถ้าหรับแนวโน้มของตัวหุ้น SE นั้น ถ้าจะเอาระยะสั้น ก็ยังเป็นขาขึ้น แต่ก็อาจจะต้องดูกันที่แนวต้านพื้นที่ 1.73-1.74 ถ้ายังไม่ผ่าน หรือหากจะไม่ผ่านจริงๆ ละก็ แนวโน้มขาขึ้นระยะสั้น ก็อาจจะยังไม่ยืนยันการขึ้นต่อ แม้ว่าแนวโน้มระยะกลางๆ ขึ้นไปนั้นจะยังดูดีในเรื่องของ ภาพสัญญาณจาก MA แต่ที่นั่น ก็ต้องไม่ต่ำกว่า 1.50 ลงมาก่อนด้วย เงื่อนไขระยะกลางก็ยังคงไม่เสีย ยังมีโอกาสขึ้นได้ เพียงแต่ขอให้เห็นว่า กับการผ่านพื้นที่ 1.73-1.74 ไปยืนยันให้ได้มันคงเสียก่อน เป้าหมายการขึ้นก็จะมองไปที่ 2.00 และ สูงกว่าต่อไป โดยการจะไปได้ไกลกว่า 2.00 นั้น คาดหวังได้ในวิสัย และจะมีเป้าหมายอยู่ที่ระดับ 3+/- ได้ในเบื้องต้น